

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ  
ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

#### ๑. ผลการดำเนินงาน

จัดประชุมชี้แจงที่มาและปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กพร้อมแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่  
เกี่ยวข้องทราบและได้ขอรับการสนับสนุนบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของเด็ก  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองที่จำเป็น จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ในนิคมบ้านลานข่อย เพื่อจัดฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  
และการควบคุมป้องกันโรคเบื้องต้น ในวันที่ ๒๑ กันยายน เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดยมี  
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครองเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  
ตำบลลานข่อย (มาดน้ำ) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คนเข้ารับการฝึกอบรม

การจัดอบรมผู้ปกครองเด็ก ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลเด็ก ให้มี  
พัฒนาการดี ปลอดภัย สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพเด็ก ที่จะส่งผลต่อ  
พัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ ในวัยที่ต้องได้รับการดูแลการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลตนเองให้  
ปลอดภัย และร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัย ปลอดภัย

ดังนั้นจึงควรจะต้องจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  
ตำบลลานข่อย (มาดน้ำ) สังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อให้ครู ผู้ปกครองเด็ก นำไปปฏิบัติกับเด็กได้  
อย่างถูกต้อง

ในช่วงภาคเช้า มีพิธีการเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค มีการพักรับประทานอาหาร  
ว่าง ต่อด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ครั้งแรกมีการอบรมให้ความรู้ทั่วไปด้านการดูแลสุขภาพและความ  
ปลอดภัยปลอดภัยของเด็กปฐมวัย ในการควบคุมป้องกันโรคเบื้องต้น ได้แก่ โรคหวัด โรคมือเท้าปาก  
โรคสุกใส โรคอุจจาระร่วง โรคเหา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในช่วงภาคบ่าย มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการควบคุมป้องกันการเฝ้าระวังด้านทันตสุขภาพ  
(ช่องปาก) ส่งเสริมทักษะการแปรงฟัน การล้างมือ การกินอาหารที่ถูกต้อง และพร้อมตอบข้อซักถาม  
ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลและป้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์และสมควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง